

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1073/UBND – TCKH

Côn Đảo, ngày 10 tháng 2 năm 2019

V/v về điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo.

Trên cơ sở Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ chỉ sự nghiệp kinh tế năm 2019, ngày 24/12/2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư công trình Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư kinh phí duy tu đường giao thông; Riêng đối với kinh phí Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước do UBND huyện nhận được Thông báo từ Sở Tài chính, điều chỉnh tăng dự toán năm 2019 cho huyện Côn Đảo thêm 2,4 tỷ đồng sát ngày họp HĐND nên chỉ bố trí vào danh mục vốn sự nghiệp kinh tế 2019 mà chưa giao nhiệm vụ Chủ đầu tư.

Căn cứ tình hình triển khai các công trình nêu trên trong năm 2019 và để phù hợp với khả năng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan theo tình hình thực tế hiện nay, UBND huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo như sau:

1. Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sang Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao:

Trong năm 2017, 2018 các công trình sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đều được UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư, gồm: Sửa chữa hàng rào Trung tâm Văn hóa; Các hạng mục phục vụ luyện tập thể dục, thể thao và khu vui chơi thiếu nhi. Trong năm 2019, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đề xuất sửa chữa các hạng mục gồm: Thay toàn bộ xà gồ, mái tôn Trụ sở; Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thay trần thạch cao tại một số vị trí bị thấm dột gây hư hỏng; Thay thế một số thiết bị vệ sinh bị hư hỏng. UBND huyện đã đồng ý chủ trương sửa chữa các hạng mục này tại Công văn số 1238/UBND-TCKH ngày 18/5/2018.

Hiện nay, đa số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đều giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư, khối lượng công việc do Ban thực hiện là khá lớn. Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì nhiệm vụ Chủ đầu tư có thể giao cho đơn vị quản lý, trực tiếp sử dụng thực hiện. Do đó, để chủ động trong việc triển khai dự án kịp tiến độ hoàn thành trước mùa mưa, UBND huyện điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình này từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sang Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao để triển khai thực hiện.

2. Chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư kinh phí duy tu đường giao thông từ Phòng Tài nguyên – Môi trường sang Phòng Kinh tế:

Các dự án từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và nguồn kinh phí dịch vụ công ích được giao cho Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư, Phòng Tài nguyên –

Môi trường sử dụng các biên chế hiện có để kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án. Do đó các dự án tổ chức triển khai còn chậm về tiến độ và tỷ lệ giải ngân một số dự án năm 2018 còn thấp so với kế hoạch giao.

Vì vậy, theo quy định về chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì Phòng Kinh tế là cơ quan tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý về giao thông. Hiện nay, Phòng Kinh tế đã được UBND huyện kiện toàn bộ máy lãnh đạo; đồng thời đang triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Do đó, việc điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư kinh phí duy tu đường giao thông từ Phòng Tài nguyên – Môi trường sang Phòng Kinh tế là phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương nhằm đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

3. Giao Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo làm Chủ đầu tư thực hiện kinh phí Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước:

Nội dung kinh phí năm 2019 để thực hiện công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài do Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Du lịch, Sở Tài chính đề nghị bố trí kinh phí. Đến ngày HĐND huyện họp, UBND huyện mới nhận được Thông báo từ Sở Tài chính, điều chỉnh tăng dự toán năm 2019 cho huyện Côn Đảo thêm 2,4 tỷ đồng kinh phí thực hiện công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài nên chỉ bố trí vào danh mục vốn sự nghiệp kinh tế 2019 mà chưa giao nhiệm vụ Chủ đầu tư. Để chủ động triển khai nhiệm vụ, ngày 12/02/2019, UBND huyện đã có Văn bản số 434/UBND-TCKH giao Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo làm Chủ đầu tư để thực hiện công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ thì thẩm quyền giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án, công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư; đồng thời việc điều chỉnh các Chủ đầu tư không làm thay đổi tổng mức dự toán đã được giao và không làm thay đổi mục tiêu của các nhiệm vụ chi tiết trong dự toán. Căn cứ quy định tại các Điều 52, Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, UBND huyện lập các thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có cơ sở và chủ động triển khai thực hiện. UBND huyện báo cáo HĐND huyện Côn Đảo, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát trong quá trình triển khai Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PTC UBND huyện;
- Phòng TCKH;
- Lưu: VT, TH.



Lê Văn Phong